



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

23 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>นโยบายมะเร็งครบวงจร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ยกสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้เห็นถึงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ในไทยราว 17,000 รายต่อปี เสียชีวิตกว่า 4,800 รายต่อปี คิดเป็น 40% ส่วนมะเร็งปากมดลูก มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 5,400 รายต่อปี เสียชีวิต 2,200 รายต่อปี คิดเป็น 50% จึงเป็นที่มาของนโยบาย “มะเร็งครบวงจร” ที่ต้องเร่งเสริมป้องกันโรค การวินิจฉัยและรักษาให้เร็ว เพราะมะเร็งเต้านมนั้นหากพบเร็วโอกาสในการรักษาหายมากถึง 90% จึงได้ฝากให้ สปสช. พิจารณาการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ในผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ส่วนมะเร็งปากมดลูก ได้ขยายการให้วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ให้กับกับผู้หญิงอายุ 11 – 20 ปี ซึ่งมีประมาณ 1 ล้านคน เริ่ม 8 พ.ย. นี้ เบื้องต้น “กรมควบคุมโรค” รายงานว่าเตรียมวัคซีนไว้ 1.43 ล้านโดส พร้อมฉีดในพื้นที่ 3.8 แสนโดส รองส่งวัคซีนอีก 4.5 แสนโดส และวัคซีนจากกรมควบคุมโรคอีก 6 แสนโดส</p>	-
<p><b>ปลัด สธ. แต่งตั้งโยกย้าย 48 ขรก.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัด สธ. ในตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย นพ.สสจ. ผอ.รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป รวม 48 ราย</p>	-
<p><b>ผลประเมินสุขภาพคนไทยกลับจากอิสราเอล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ js100</p> <p>- สธ. เผยผลการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอล โดยจำนวนผู้อพยพกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว 17 ครั้ง ยอดล่าสุด (22 ต.ค.) สะสม 2,644 ราย ผลการคัดกรองด้านสุขภาพจิต รวม 234 ราย พบว่าส่วนใหญ่มีความไม่สบายใจ บางรายมีอาการเครียด นอนไม่หลับ และตื่นตัวมากเกินไป ส่วนด้านสุขภาพกายเจ็บป่วย รวม 59 ราย บาดเจ็บ 19 ราย อาการทางเดินหายใจ 34 ราย โรคประจำตัว 3 ราย และอาการทางผิวหนัง 3 ราย ในจำนวนนี้ได้รับการรักษาใน รพ. 5 ราย</p>	-
<p><b>รพ.เกาะสมุยบริการส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่-ไส้ตรง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, thailandplus, hfocus, mcot, acnews)</p> <p>- นพ.รัตนพล ล้อประเสริฐกุล ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เผยว่า รพ.เกาะสมุย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดบริการเชิงรุก ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาและส่งเข้าสู่ระบบรักษาอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต</p>	-
<p><b>ร่วมมือป้องกันควบคุมโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง: get_app</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมยินดีกับนักวิจัยระหว่างจุฬาลงกรณ์ฯ สธ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข ในความร่วมมือด้านสาธารณสุขและวิชาการเพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อ (IPHACIDC) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุม ป้องกัน และติดตามโรค โดยเฉพาะโรคจากสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ</p>	-
<p><b>อย. ยกเครื่องระบบออกใบอนุญาต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กท.ธุรกิจ</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ อย. ให้สัมภาษณ์ว่า อย. รับผิดชอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ยา อาหารแปรรูป วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยดำเนินการ 2 ส่วน คือ 1. ก่อนผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และ 2. เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว ต้องส่งเสริมผู้บริโภคมีความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านช่องทางดิจิทัล โดย อย. จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เต็มที่ และทำแผนงานเป็นรูปธรรมให้ตอบใจแพทย์ความเร็วของการอนุมัติ โดยอยู่บนฐานความปลอดภัยภายใน 2 สัปดาห์นี้จะเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาหารือ แสดงความเห็นถึงจุดที่ยังเป็นอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุง</p>	-
<p><b>เปิดศูนย์ส่องกล้องซินราชา-รองรับผู้ป่วย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 2 เผยว่า รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก เปิดศูนย์ส่องกล้อง บริเวณอาคารพิเศษซินราชา เพื่อให้วินิจฉัยโรคที่มีความซับซ้อนอย่างแม่นยำ และรักษาพยาบาลทันที่ สร้างห้องแยกโรคทางเดิน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หายใจความดันลบ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รองรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมการแพทย์, antifakenews, fm91bkl)  - สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีมีการแชร์เรื่องร่างกายอักเสบ ตัวร้อน เสียงเส้นเลือดสมองแตกได้ เป็นข้อมูลเท็จ โรคหลอดเลือดสมอง มี 2 ประเภท คือ สมองขาดเลือด และภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง โดยพบโรคหลอดเลือดตีบตันมากกว่าเส้นเลือดแตกในสมอง สำหรับปัจจัยเสี่ยง คือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ โรคไต โรคภาวะอุดกั้นลมหายใจขณะนอน (OSA) เป็นต้น</p>	
<p><b>บทความนโยบายทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ  - ทันทีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เข้ารับตำแหน่ง รมว.สธ. และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรมช.สธ. มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงเพื่อระดมสมองแปลงนโยบายเข้าสู่แผนปฏิบัติโดย ประกาศนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น 30 บาทพลัส ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ และกำหนดเป็นแผนเร่งรัดการปฏิบัติภายใน 100 วันให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในแผน 13 เรื่อง หรือ Quick Win 100 วัน มีการนำร่องในหลายแผนงานในหลายพื้นที่ เพื่อประเมินผลและขยายให้ใช้ได้ทั่วประเทศในปีต่อไป เหมือนเป็นการเติมเต็มศักยภาพให้กับระบบสาธารณสุขทุกระดับให้ดีขึ้น ทั้งนี้ คาดหวังว่า 13 นโยบายที่สวยหรูนี่ ที่จะช่วยเติมเต็มสุขภาพให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน และจะไม่เป็นแค่เพียงไฟไหม้ฟาง</p>	-
<p><b>เปิดศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยประเมินสมองเสื่อม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ  - รศ.ดร.ขวัญใจ อำนางสัตว์ชื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ม.มหิดล เผยว่า ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ Pre-ageing clinic เพื่อประเมินภาวะสมองเสื่อมผู้สูงวัยมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมประเมินภาวะสมองเสื่อมผู้สูงวัยในชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรคสมองเสื่อม ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ขณะนี้เตรียมขยายผล ผลักดันสู่ระดับนโยบายเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพในชุมชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือสมาร์ตการ์ดของผู้สูงอายุ</p>	-
<p><b>ระบบขึ้นทะเบียน One Stop Service ของ สปสช.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus  - สปสช. จัดประชุมการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนแบบครบวงจร One Stop Service เป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ช่วยสถานบริการและหน่วยบริการลดความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนและทำสัญญากับ สปสช.</p>	-
<p><b>การประชุม คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus  - นายอเนก ทิมทับ เลขานุการสภาการสาธารณสุขชุมชน เผยว่า สป.สธ. แจ้งเชิญเข้าร่วมประชุม คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ 24 ต.ค. นี้ ในวาระที่ 1 เพื่อพิจารณาพินายกสภาการสาธารณสุขชุมชน และนายกสภาการแพทย์แผนไทยเป็นกรรมการ โดยประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องจาก วันที่ 7 ต.ค. 66 ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในสัดส่วนกรรมการที่มาจากสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขนั้น ไม่มีการระบุถึง 2 สภาวิชาชีพดังกล่าว คาดว่าเป็นการตกหล่น</p>	-
<p><b>ปัญหาถ่ายโอน รพ.สต.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus  - นายรัชกี สาริระ เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผย ปัญหาบุคลากรอยากถ่ายโอนกลับตรวจทางออกร่วมกันทั้งท้องถิ่น-สธ. จำเป็นต้องหาคนกลางเพื่อพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม ว่าคนที่อยากไปจะต้องได้ไป ส่วนแต่คนที่ไปแล้วหากมีปัญหารู้สึกไม่สบายใจอยากกลับมา สธ. ก็ต้องหาแนวทางช่วยเหลือบุคลากรเหล่านี้ด้วย</p>	-
<p><b>ลักลอบขายยาแก้ไอ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcot, ch7)  - จนท.ตำรวจชุดสืบสวน จ.มทรสาทร กรม ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง มีเด็กและเยาวชนนิยมมาซื้อยา มาผสมกันเป็นสารยาเสพติดชนิด 4x100 บางสูตรนำไปผสมกับน้ำกระเทียม จนเกิดอาการหลอน จึงประสาน สสจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ร้านค้า 2 แห่ง พบมีการขายยาแก้ไอ ยาแก้ไอ ยาแก้ปวด และยาจิตเวช หลากหลายยี่ห้อ ซึ่งเป็นยาอันตรายต้องจำหน่ายโดยเภสัชกร พร้อมได้ทำการล่อซื้อยาดังกล่าว และปฐมพยาบาลพร้อมจับกุม 2 วัยรุ่น ที่เข้าไปซื้อยาเพื่อนำไปผสมเป็นสารเสพติดขาย มีของกลาง ยาเค ยาแก้ไอ ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ และยาจิตเวช จำนวน 35 รายการ มูลค่าเกือบ 2 แสนบาท</p>	-

